
รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 
เมื่อพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน หมายเหตุ 
4.1 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติทุน
สนับสนุนการน าเสนอผลงานใน
ต่างประเทศ (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์) 

เห็นชอบ ด าเนินการส่งเอกสารถึง
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แล้ว 

 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย/งาน
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

4.2 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการผลิต
แพทย์โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาว
ชนบทระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข
กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ (ฉบับ
กลาง) (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร)  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. อาจารย์พิเศษ ให้เพ่ิมข้อความ
ว่า อาจารย์ร่วมผลิต 
2. ข้อ 10 การจัดสรร
ค่าลงทะเบียน ควรระบุวิธีการ
จัดสรรตามระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัย 
3. ข้อ 13 กรณีท่ียกเลิกบันทึก 
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา หาก
นิสิตตกค้างอยู่ที่ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาควรมีการ
สอนนิสิตจนจบปีการศึกษาจึง
สามารถยกเลิกได้ 
4. มอบงานบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ฯ ปรับเนื้อหาตาม
ข้อเสนอแนะ และส่งเข้า
มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว 
/ นฤตย ์

สภาวิชาการ
เห็นชอบแล้ว 
และสภา
มหาวิทยาลัย 
เห็นชอบแล้ว 
เมื่อวันที่ 16 
มี.ค. 2567 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ 
4.3 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ 
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

เห็นชอบให้ด าเนินการต่ออายุ 
MOU ของ BDMS เนื่องจาก
หมดอายุในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2566 ทั้งนี้ MOU ฉบับนี้ ได้

มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้
ด าเนินการต่ออายุ MOU แล้ว อยู่
ระหว่างการประสานงานกับ 
BDMS / จิดาภา 

 



ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลพญาไท
ศรีราชาแล้ว  

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ 
4.4 เรื่อง พิจารณาการแอบอ้าง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
(น าเสนอโดย ประธานสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์)  

1. ที่ประชุมเห็นควรท าเป็น
หนังสือตักเตือนจากโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา ในประเด็น
การใช้ข้อมูลเกินความจริงจาก
การรักษาพยาบาลที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงกับผู้ป่วย โดยตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร หากเกิด
เหตุการณ์เช่นนี้อีกอาจต้องออก
จากการเป็น part time 
2. ให้ตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษรในเรื่องของการใช้ Logo 
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพาท่ียังไม่ได้รับอนุญาต และ
เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. เห็นควรให้เป็นอ านาจการ
บริหารจัดการภายในคณะ
แพทยศาสตร์ ก่อนเสนอแพทย
สภาพิจารณา 
2. ควรควบคุมตามมาตรฐานการ
รักษาพยาบาลระดับสาขา และ
โรงพยาบาลเพื่อไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง และเกิดเหตุการณ์ซ้ าอีก 
3. ควรจัดท าข้ันตอนหรือ
บทลงโทษ ว่าต้องด าเนินการ
อย่างไรบ้าง 
4. ให้ตรวจสอบการเบิกเงินการ
รักษาพยาบาลโดยอ้างอิงตาม
ประกาศการจ่ายเงินของ 
Premium Clinic  

ด าเนินการท าหนังสือตักเตือน
เรียบร้อยแล้ว 

 

มอบ มอบฝ่ายโรงพยาบาล 



4.5 เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติ และ
อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษ
ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช
กร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) จ านวน 
2 คน (พญ.พัชรี รัตนอุดม/ภกญ.ณภา
ภัช ทรงไพบูลย์) (น าเสนอโดย รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป 

น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าต่อไป/ชนัญภัค 

 มอบ 
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

4.6 เรื่อง พิจารณาขอแก้ไขมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง นักสุขศึกษา  
(น าเสนอโดย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลฝ่ายบริหาร)  

เห็นชอบในหลักการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ / พงศกร 

 มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ 
4.7 เรื่อง พิจารณาแนวทางการ
บริหารงบประมาณ เงินรายได้
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงครึ่ง
ปีงบประมาณหลัง (น าเสนอโดย ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร)  

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป 

น าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 
แล้ว 

 มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ 
4.8 เรื่อง พิจารณาโครงการขยาย
ศักยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพาในการเป็นสถานฝึกปฏิบัติทาง
คลินิกหลัก หรือ Teaching Hospital 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระยะที่ 2 (น าเสนอโดย ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลฯ /ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลฝ่ายบริหาร)  

เห็นชอบในหลักการ และน าเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
และน าเสนออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

น าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 
แล้ว 

 มอบ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายบริหาร 



4.9 เรื่อง พิจารณาขอกรอบ
อัตราก าลัง ต าแหน่ง นักวิชาการเงิน
และบัญชี จ านวน 1 อัตรา ทดแทน
อัตราก าลังที่เกษียณการปฏิบัติงาน 
สังกัด ส านักงานคณบดี (น าเสนอโดย 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่าย
บริหาร)  

เห็นชอบ และให้ด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุม
ขอให้ด าเนินการขอกรอบอัตรา
ทดแทนอัตราก าลังที่เกษียณการ
ปฏิบัติงาน ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุราชการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / พงศกร 

 มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ 
4.10 เรื่อง พิจารณาขอกรอบ
อัตราก าลัง ต าแหน่ง คนงาน จ านวน 
1 อัตรา ทดแทนอัตราก าลังที่เกษียณ
การปฏิบัติงาน สังกัด งานจ่ายกลาง
และซักฟอก (น าเสนอโดย ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร)  

เห็นชอบ และให้ด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป  

อยู่ระหว่างด าเนินการ / พงศกร 

 มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ 
4.11 เรื่อง พิจารณาผลการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ โดยที่ประชุมให้
ด าเนินการดังนี้  
1. ให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ของผล
การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2566  
2. ผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ พ.ศ. 
2567 ให้ด าเนินการแนบ
เอกสารให้ถูกต้อง และรายงาน
ผลในไตรมาส 2 ทั้งนี้ ผลการ
ด าเนินงานในไตรมาส 2 ควรผ่าน 
ร้อยละ 50  

อยู่ระหว่างด าเนินการ / พงศกร 

 มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ 
4.12 เรื่อง พิจารณาประกาศรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
วิจัย บริการวิชาการ และวิเทศ
สัมพันธ์) 

เห็นชอบตามเสนอ ด าเนินการเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

 



มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.13 เรื่อง พิจารณาขั้นตอนการขอ
ประเมินการสอน และขั้นตอนการยื่น
ขอต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษา (อาจารย์ร่วมผลิต) 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ที่ประชุมเห็นชอบ และมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ร่วมผลิต (MOU) ให้
เฉพาะบุคลากรต าแหน่งอาจารย์
ประจ าของศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษา เท่านั้น 
2. กรณีอาจารย์ part time ให้
ท าค าสั่งแต่งตั้งก่อน จึงจะ
สามารถเป็นอาจารย์พิเศษได้ 
3. ควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ร่วมผลิตก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัย 

รับทราบ/เบญจมาศ 

 มอบ 
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน 
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าเดือน
มกราคม พ.ศ. 2567 (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ตรวจสอบข้อมูล หน้า 5 
รายรับรายจ่ายของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา ของเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2566 รายจ่ายจริง 
กับรายจ่ายที่รายงานไม่ตรงกัน  
2. หากรายงานรายจ่าย ไม่ระบุ
ยอดเงินจ านวน 53 ล้านบาท 
สามารถด าเนินการได้หรือไม่
ในทางบัญชี 

1.เนื่องจากยังไม่ปิดบัญชีจึงยังมี
การปรับค่าใช้จ่าย 2.ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากเป็นตัวเลข
ทางบัญชีในระบบ sap 

 มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี 
5.1 เรื่อง ก าหนดวัน เวลา ประชุม
ครั้งต่อไป 

ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 13 
มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 
11.00 น. ณ ห้องประชุม MD 
602 - 603 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา คณะ
แพทยศาสตร์ 

- 

 



มอบ งานบริหารงานทั่วไป 
 


